

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๓๑



สลด. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ร2410/66

24 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น.



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๙๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ซึ่งการส่งเสริมการร่วมลงทุนกับเอกชนจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยของไทยให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจนวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ อย่างไรก็ตาม กรณีที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือกฎที่เรียกชื่ออย่างอื่นเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในโครงการอยู่แล้ว ให้ใช้บังคับกฎดังกล่าวต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ ตามข้อ ๕ ของร่างระเบียบฯ อาจทำให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติหรือต้องใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันในการตีความ รวมทั้งผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดหากระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือกฎที่เรียกชื่ออย่างอื่นเกี่ยวกับการร่วมลงทุน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนดเช่นเดียวกับร่างระเบียบนี้ อาทิ หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น อว. ควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนในการนำไปบังคับใช้ โดยอาจออกแนวปฏิบัติสำหรับการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวและชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๗๕ (นิชชา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th